

HUYỆN ỦY LỤC NGẠN
BAN CHỈ ĐẠO 35

*

Số 13 - CV/BCĐ

V/v triển khai cuộc thi viết chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lục Ngạn, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Thành viên BCĐ 35 huyện,
- Tổ Thư ký giúp việc BCĐ 35 huyện,
- Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn,
- Trung tâm Chính trị, Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện,
- Các trường THPT Lục Ngạn số 1, 2, 3, 4; 5; Trường PTDT Nội trú, Trung tâm GDNN- GDTX huyện.

Thực hiện Công văn số 40-CV/BCĐ, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang về việc triển khai “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022” (sau đây gọi tắt là *Cuộc thi*);

Để Cuộc thi được tổ chức triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên và nhân dân tham gia; qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; lựa chọn những bài viết có chất lượng cao, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu ở Đảng bộ huyện để tham gia cuộc thi ở Tỉnh, Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 huyện đề nghị:

1. Ban chỉ đạo 35 các xã, thị trấn; 05 đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; các trường THPT Lục Ngạn số 1,2,3,4,5; Trường PTDT Nội trú; Trung tâm GDNN – GDTX; Trung tâm Chính trị; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện nghiên cứu Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phụ lục chủ đề, Thể lệ Cuộc thi; đồng thời, phát động và triển khai Cuộc thi ở đơn vị, địa phương mình bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức thu nhận, thẩm định, sàng lọc kỹ lưỡng các bài viết dự thi, đáp ứng yêu cầu theo Thể lệ trước khi gửi về Ban Chỉ đạo 35 huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), cụ thể:

- Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, giảng viên chính trị trong Đảng bộ huyện.

- Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn; các trường THPT Lục Ngạn số 1,2,3,4,5; Trường PTDT Nội trú; Trung tâm GDNN- GDTX huyện: Thành lập Hội đồng thẩm định của cấp mình; các cơ quan, đơn vị khác chịu trách nhiệm thẩm định các bài dự thi của cấp mình đảm bảo chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Việc thẩm định và lựa chọn bài chất lượng do Hội đồng thẩm định và bộ phận chuyên môn của các địa phương, đơn vị thực hiện, cụ thể: Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn, 05 đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao; các trường THPT Lục Ngạn số 1,2,3,4,5; Trường PTDT Nội trú; Trung tâm GDNN- GDTX huyện; mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 05 bài, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao; Trung tâm Chính trị huyện 03 bài.

Các địa phương, đơn vị sau khi thẩm định, lựa chọn được các bài chất lượng, hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước **ngày 01/6/2022**.

Hồ sơ và bài dự thi của các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy đảm bảo các yêu cầu sau:

+ 01 báo cáo tổng kết quá trình triển khai cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương (*nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo từng loại hình; số bài gửi dự thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy sau khi thẩm định, đánh giá*).

+ Thống kê danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được; danh sách các bài viết sau khi thẩm định, đánh giá và gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (*theo mẫu phụ lục gửi kèm*).

+ Nội dung các bài viết gửi dự thi sau khi thẩm định, đánh giá (*bản in và file mềm*) và minh chứng kèm theo đối với các bài viết đã được đăng tải: 01 bản in bài viết trên khổ giấy A4; thông tin tác giả (*gồm: Họ và tên, bút danh nếu có, năm sinh, học hàm, học vị, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, Email*), in thành trang riêng để ở cuối bài viết. Các bài viết đã công bố gửi kèm bản in chính hoặc sao chụp từ Tạp chí, Báo, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. File mềm bài viết với định dạng Microsoft Word.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy (*cơ quan thường trực BCD 35 huyện*) tham mưu BCD 35 huyện ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Cuộc thi. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai Cuộc thi ở các địa phương, đơn vị trong huyện. Tiếp nhận và thẩm định bài

viết dự thi do địa phương, đơn vị gửi về; lập hồ sơ trình thường trực BCD 35 huyện để gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Tỉnh.

3. Các đồng chí thành viên BCD 35 huyện, các đồng chí trong Tổ thư ký giúp việc BCD 35 huyện căn cứ vào các nội dung nêu trên thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Cuộc thi ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Tham gia Hội đồng thẩm định và các hoạt động liên quan đến Cuộc thi khi được đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phân công.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, quy mô, thể lệ của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; cổ vũ, động viên, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tham gia dự thi. Lan tỏa trailer tuyên truyền về cuộc thi do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Đưa tin về các hoạt động triển khai Cuộc thi và lễ trao thưởng ở tỉnh và Hội thi toàn quốc. Tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về Cuộc thi, các bài dự thi có chất lượng tốt; đồng thời chia sẻ, lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt trên các trang mạng xã hội (*sau khi kết thúc cuộc thi*).

5. Ban Chỉ đạo 35 huyện yêu cầu Ban chỉ đạo 35 các xã, thị trấn; các đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo 35 huyện (*qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy*).

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin phản ánh về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (*qua đồng chí Phạm Thị Đoàn- số ĐT: 0986.880.196*) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo BCD 35 huyện phối hợp giải quyết.

(*Gửi kèm tài liệu phục vụ Cuộc thi gồm: Thể lệ, phụ lục định hướng chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi, mẫu thống kê các loại danh sách*)./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Như trên (t/hiện),
- MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu Văn thư.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Kiểm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 35

Cao Văn Hoàn